



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 มิถุนายน 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์เดลินิวส์

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สร. ศร. และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียน 1.จุดรับ-ส่งนักเรียน ต้องมีจุดคัดกรองนักเรียนว่ามีอาการป่วยหรือไม่ 2.เด็กนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน 3.ต้องมีจุดให้ล้างมือ และมีช่วงเวลาสำหรับเด็กต้องพร้อมที่จะไปล้างมือ 4.จัดโต๊ะที่นั่งเรียนให้เว้นระยะห่างกัน ลดจำนวนเด็กต่อชั้นเรียน และต้องปรับปรุงพื้นที่อื่นๆ ในโรงเรียน อาทิ โรงอาหาร ที่ต้องมีการเว้นระยะห่าง 5.ต้องทำความสะอาดบ่อยขึ้นและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสุขาและจุดสัมผัสต่างๆ 6.งดการทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด รวมถึงการแข่งขันต่างๆ

นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพและโฆษกกรมอนามัย กล่าวว่า คู่มือสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีเช็คลิสต์ประมาณ 40 กว่าข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 20 ข้อแรกที่มีความสำคัญมาก ถ้าโรงเรียนผ่านการประเมินตัวเองได้ครบ 20 ข้อนี้ มั่นใจได้ว่า จะไม่มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในโรงเรียน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จากเว็บไซต์ของกรมอนามัย

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.(ข่าวสด มติชน) เว็บไซต์(มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv.)

-นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ โปสเตอร์ภาพทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำ พร้อมทีมโฆษก พญ.พรรณประภา ระบุว่า อาจเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการแถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศไทยดีขึ้นมาก โดยสัปดาห์หน้าจะมีแถลงสถานการณ์เฉพาะวันธรรมดา

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.แนวหน้า

-พญ.แพรวพรรณ บุญยรัตพันธุ์ แพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันบำราศนราดูร ติดตามรายงานจากต่างประเทศหลายฉบับเกี่ยวกับผื่นผิวหนังที่พบในกลุ่มคนไข้ที่ติดโรคโควิด 19 และกล่าวว่า ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยมีผื่นผิวหนังเช่นเดียวกัน แต่พบน้อยกว่า 5% โดยส่วนใหญ่เกิดจากผลข้างเคียงต่อยาที่ใช้รักษาเป็นหลัก ส่วนผู้ป่วยมีผื่นที่สงสัยว่าเกิดจากโรคโควิด 19 เองมีน้อยกว่าที่เกิดจากยา อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามอาการเรื่องผื่นในคนไข้กลุ่มนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ nationtv.

-สสส. จับมือภาคี ปลุกพลังใจนักรบชุดขาวและดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยหนังสือภาพ "เรายังรักกันทุกวันจ๊ะ" ตัวแทนสื่อภาษา รักในวันที่ยากลำบากไม่ได้ ตัวห่างแต่ใจใกล้กัน

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ :นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวเปซิฟิค, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, siamspport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, thematter, thestandard, kaohoon, workpointnews, thebangkokinsight, reuters, thaiquote, prachachat, sanook, tnthailand) ที่วิทุกช่อง

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย จาก State Quarantine ประกอบด้วย 5 ราย มาจากสหรัฐอเมริกา 2 ราย มาจากคูเวต และ 1 ราย มาจากอินเดีย ผู้ป่วยสะสม 3,112 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 2,972 ราย และยังรักษาในรพ. 82 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 58 ราย ทั้งนี้ ถือว่าไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกันมาแล้ว 13 วัน และแม้จะครบ 14 วันของการพักตัวแต่คนไทยต้องปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19 โดยไม่ประมาท ส่วนการผ่อนคลายกิจกรรม/กิจการต่างๆ ในระยะ 4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก กองถ่าย ฝับบาร์ เป็นต้น ต้องรอการสรุปจาก ศบค. อีกครั้ง

-ทีมนักวิจัยภาควิชาโรคหัวใจ รพ.ซีจิง เมืองซีอาน ประเทศจีน ศึกษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 2,866 ราย ที่ได้รับการรักษาในหวู่ฮั่น พบน้อยกว่า 30% มีความดันโลหิตสูง และเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่เสียชีวิตมีความดันโลหิตสูง ซึ่งทีมวิจัยพบว่า 4% ของผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความดันโลหิตสูงเมื่อเทียบกับผู้ที่มีความดันโลหิตปกติ จะเสียชีวิตเพียง 1.1% และ 7.9% ของผู้ป่วยที่หยุดรับยาลดความดันโลหิต

สื่อที่นำเสนอ :เว็บไซต์สปริงนิวส์, nationtv.

-เพจเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยรายงานสุขภาพคนไทย 2563 ระบุว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 6 จาก 195 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย โดยมีคะแนนรวม 73.2 คะแนน (คะแนนเฉลี่ยทั่วโลก 40.2 คะแนน) ด้านสุขภาพและการจัดการโรคระบาดที่ดีที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ

-ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีผู้โดยสารคนไทยเดินทางกลับจากอิสราเอล 106 คน พบมีไข้สูง 6 คน ส่วนเที่ยวบินจากสิงคโปร์ ผู้โดยสาร 175 คน พบมีไข้สูง 7 คน โดยมีผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก 6 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

## ประเด็นข่าว

-รมช.มหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในบึงกาฬ โดยเฉพาะถ้ำน้ำคาคาที่เพิ่งค้นพบใหม่ในพื้นที่ป่าอุทยานฯ ภูสิงห์ อ.บึงโขงหลง เพื่อดูความพร้อมก่อนจะเปิดให้ท่องเที่ยว ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ยังประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ และวนอุทยานทุกแห่ง โดยอยู่ระหว่างหามาตรการดูแลความปลอดภัย

**สื่อที่นำเสนอ:** นสพ.(มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ 77kaoded

-รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียนชั้น ม. 4 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี และโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จ.ระยอง พบว่ามีความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ และดำเนินการตามมาตรการของสธ.อย่างเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ:** นสพ.มติชน, เดลินิวส์

-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ได้รับจากรายงานการจัดสอบในจังหวัดต่างๆ พบว่าโรงเรียนทุกแห่งสามารถดำเนินการตามที่ สธ. และ ศบค. วางไว้อย่างเคร่งครัด และให้นำมาตรการต่างๆ ไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. โดยภายในสัปดาห์หน้า สพฐ. จะเสนอให้แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้รมว.ศธ.พิจารณา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์สยามโพสต์

-กทท.วางแผนการแข่งขันส่งให้ศบค.พิจารณา แบ่งเป็น 3 ระดับ 1.กีฬาที่มีความเสี่ยงน้อย จะให้เริ่มแข่งขันได้ในช่วงปลายเดือน มิ.ย. 2.กีฬาที่มีความเสี่ยงปานกลาง จะเริ่มจัดแข่งขันได้ในเดือน ก.ค. และ 3.กีฬาที่มีความเสี่ยงสูง เริ่มจัดแข่งขันได้ในเดือน ส.ค. ส่วนการแข่งขันในระดับนานาชาติ ให้เริ่มในเดือน ต.ค.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-นายวิฑูรย์ ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ให้ประชาชนในจังหวัดสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากเคหสถาน ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

**สื่อที่นำเสนอ :** สำนักข่าวไทย

-นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส. จ.นครศรีธรรมราช รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนแผนงานด้านสาธารณสุขมีการเรียกร้องให้เพิ่มค่าตอบแทนอสม. จาก 1,000 บาท เป็น 1,500 บาทต่อเดือน ต้องขอขอบคุณรมว.ศธ. และรมช.ศธ. ที่เสนอเรื่องนี้ให้กรมพิจารณา ซึ่งในช่วงโควิด-19 จะเห็นได้ว่า อสม.ทำงานหนักเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ ยังมีอีก 1 อาชีพที่อยากให้รัฐบาลมอบขวัญกำลังใจให้ คือ ผู้ทำงานสายปกครอง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ผู้ช่วยสาธารณสุข

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในรถโดยสารสาธารณะ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-หลังจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงนามคำสั่งยกเลิกการระงับเดินรถโดยสารสาธารณะในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัด ข้อที่ 8 ซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางที่มีต้นทางหรือปลายทางใน จ.นครราชสีมา มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. เป็นต้นไป พร้อมให้จัดเตรียมมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมตามข้อกำหนดของคกก.โรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้รถร่วมโดยสารซึ่งหยุดไปกว่า 2 เดือน สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ ในวันที่ 8 มิ.ย.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-9 มิ.ย.นี้ บขส. เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ หลัง ศบค.ผ่อนคลายนโยบายเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ให้รถโดยสารสาธารณะสามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้

#### 2.จัดระเบียบชายหาด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ สั่งการให้มีจัดระเบียบชายหาดใหม่ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเลือกทำกิจกรรมได้ตามต้องการ แต่ต้องไม่เกิดความแออัดและปลอดภัยจากการแพร่หรือไปรับเชื้อโควิด-19 โดยจัดโซนสำหรับพักผ่อน รับประทานอาหาร พร้อมจัดพื้นที่วางให้ปูเสื่อ หรือนั่งรับประทานอาหารกันเอง รวมทั้งพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาชายหาด กีฬาทางน้ำ ทางเรือ แต่ต้องเน้นความปลอดภัย ไม่ให้รบกวนซึ่งกันและกัน รวมทั้งจำกัดจำนวนผู้เข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ หากเห็นว่าชายหาดบริเวณดังกล่าวคับแคบหรือหนาแน่นไป ให้พิจารณาใช้ชายหาดอื่น ๆ ใกล้เคียงได้โดยต้องมีมาตรการเช่นเดียวกัน รวมทั้งขอให้ก.มหาดไทย ก.การท่องเที่ยวฯ และอปท.รวมถึงผู้ประกอบการ ช่วยกันดูแลบริหารจัดการขยะโดยรอบบริเวณด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์มติชน

-รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ชายหาดสมิหลา สงขลา ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองของเทศบาลนครสงขลา เน้นย้ำในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย และสั่งการให้นายก ทน.สงขลา เพิ่มจุดคัดกรองบริเวณชายหาดซาฟท์จนถึงชายหาดสมิหลา และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ผ่านจุดคัดกรองทุกครั้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือแหลมบาลีฮาย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อติดตามมาตรการหลังชายหาดพัทยาและเกาะล้านเตรียมอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเที่ยวบริเวณชายหาดสามารถลงเล่นน้ำได้

**สื่อที่นำเสนอ:** นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, tnnthailand)

-ที่ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี นับตั้งแต่เปิดพื้นที่เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. พบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าพักผ่อนและเล่นน้ำเป็นจำนวนมากทำให้หน่วยงานท้องถิ่น

## ประเด็นข่าว

ต้องจำกัดจำนวนรถยนต์และนักท่องเที่ยว รวมถึงตั้งจุดคัดกรองถึง 14 จุด รวมทั้งจัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนเลียบชายหาด และปิดพื้นที่ในบางช่วงหากนักท่องเที่ยวและปริมาณรถยนต์เกินกว่าที่จะรับได้ ด้าน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ลงพื้นที่ชายหาดบางแสน แจกสติ๊กเกอร์ “เตือนตัวเตือนใจ ป้องกันโควิด-19” พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่พ่อค้า แม่ค้า และนักท่องเที่ยว

**สื่อที่นำเสนอ:** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าพักผ่อนและเล่นน้ำทะเลบริเวณชายทะเลสวนสน จ.ระยอง ทำให้การจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาว โดยส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัว ปูเสื่อรับประทานอาหารที่นำมาจากบ้าน และลงเล่นน้ำทะเล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-ที่หาดคังวิมาน ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยกันทุกคน

### 3.กิจการ/กิจกรรม ที่ได้รับผ่อนปรนระยะ 3

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, โพสต์ทูเดย์, nationtv., Nationweekend, tnnthailand, newtv., thestandard)

-สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวันแรก มีประชาชนทยอยเข้าชมอย่างต่อเนื่อง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ประชาชนจำนวนมาก เข้ากราบสักการะพระพุทธรูปชินสีห์และพระบรมราชสิริราชการ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

-ประชาชนเที่ยวชมวัดถ้ำผาแดง จ.สกลนคร จำนวนมาก ภายใต้มาตรการคัดกรองเข้มตามมาตรฐานสาธารณสุข

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-เรือนจำจังหวัดสงขลา เตรียมเปิดให้ญาติเยี่ยมได้ในวันที่ 10 มิ.ย. พร้อมขอความร่วมมือญาติผู้ต้องขังปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางเรือนจำกำหนดอย่างเคร่งครัด

### 4.สั่งปิดโรงภาพยนตร์ฝ่าฝืนมาตรการศบค.

**สื่อที่นำเสนอ:** นสพ.เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า

-พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวถึงกรณีโรงภาพยนตร์ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกทม. จัดกิจกรรมไลฟ์เปิดตัวนักแสดงวัยรุ่น นำไปสู่การรวมตัว ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค จนถูกสั่งปิดบริการ 3 วัน พร้อมเตือนสถานบริการต่าง ๆ รักษามาตรฐานในการคัดกรองและจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดของผู้มาใช้บริการชำระโรงภาพยนตร์ดังกล่าว หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด

**สื่อที่นำเสนอ:** นสพ.ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ

-เมเจอร์ กรุ๊ป ออกจดหมายขอโทษ ระบุว่า รู้สึกเสียใจและขอภัยเป็นอย่างสูงที่เกิดภาพเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม หลังเสร็จการถ่ายทำภายในโรงภาพยนตร์ และจะระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ด้าน สยามพารากอน เจ้าของพื้นที่ ได้ขอความร่วมมือให้โรงภาพยนตร์ปิดบริการตั้งแต่ 7-9 มิ.ย. 2563 เพื่อให้บทวนและจัดเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัย

### 5.เตรียมเปิดสายการบินระหว่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า

-นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศขณะนี้ยังมีเพียงสายการบินต่างชาติที่รับคนออกจากประเทศไทย ส่วนการบินเข้าไทย มีเพียงเปิดให้คนไทยที่ตกค้างกลับมาวันละ 400-500 คน ซึ่งสามารถดูแลควบคุมโรคได้ ส่วนการบินเส้นทางระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐและสธ. หากไทยจะเปิดทำการบินระหว่างประเทศ ต้องมีการวางแผนการป้องกันโรคเป็นอย่างดี โดยสธ.จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งในต่างประเทศมีเรื่องใบรับรองแพทย์การตรวจเชื้อโควิด-19, สนามบินมีการตรวจเชื้อโควิด-19, มีการกักตัว 14 วัน, การคัดเฉพาะสนามบินต้นทางที่ไม่มีความเสี่ยง

### 6.คลายล็อกระยะ 4

**สื่อที่นำเสนอ :** ประชาชาติธุรกิจ

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยแนวทางการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมระยะที่ 4 ว่า นายกฯ ระบุอะไรที่พร้อมก็ให้เปิด ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คกก.เฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายเป็นขั้นบันไดใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา สมช. เป็นประธาน พิจารณา ซึ่งหากได้ข้อสรุปจะเข้าสู่ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2563

-ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากรัฐบาลพิจารณาคลายล็อกระยะที่ 4 ในสัปดาห์หน้า จะถือว่าเป็นข่าวดีมากทางเศรษฐกิจ ภาคเอกชนเตรียมพร้อมที่จะกลับมาเปิดทำธุรกิจตามปกติ โดยจะปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยของสธ.อย่างเคร่งครัด แต่อาจจะต้องขอให้พิจารณาคลายกฎระเบียบการประกอบธุรกิจบางเรื่องซึ่งผลกระทบต่อต้นทุน เช่น ร้านอาหารขอเพียงแค่ใส่หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ไม่ต้องนั่งเว้นโต๊ะ หรือการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ที่สำคัญ ควรขยายเวลาเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ให้กับภาคเอกชนไปถึงสิ้นปี

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน

-นายธนศ สุขวัฒน์ ตัวแทนกลุ่มคนดนตรี กล่าวว่า ศบค.จะดูแลเรื่องการผ่อนปรนอย่างเดียว แต่ทางกลุ่มอยากจะทำให้ช่วยเรื่องของเงินกู้เยียวยา

## ประเด็นข่าว

ผู้ประกอบการ โดยวันที่ 8 มิ.ย. จะรวมตัวไปคุยกับ ศบค. เพื่อหารือเรื่องการปลดล็อกให้คนดนตรีได้ทำงาน

## 7.เพิ่มจำนวนโรงแรมกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thebangkokinsight

-นายไพศาล พิษมงคล อดีตรองอธิบดีกรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า มีคนเร่งเพิ่มจำนวนโรงแรมกักตรวจ covid จากวันละ 500 คน เป็น 900 คน ค่าใช้จ่ายหัวละ 14,000 บาทต่อคน ไม่แน่ชัดว่าใครเป็นคนจ่าย

## การพัฒนาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ)

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยขั้นตอนการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันในหนูที่ได้รับวัคซีนต้นแบบโควิด 19 ด้วยวิธี PRNT ซึ่งถ้าทำให้เซรัมในเลือดหนูกัดเชื้อลดลงอย่างน้อย 50% แสดงว่าวัคซีนต้นแบบมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อโรคได้ และจะนำไปทดลองในลิงและในคนต่อไป ทั้งนี้ ในวันที่ 7 มิ.ย. จะเจาะเลือดลิงที่รับวัคซีนต้นแบบมาแล้ว 2 สัปดาห์ เพื่อส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้ การวิจัยพัฒนาวัคซีนแต่ละขั้นตอนต้องทดสอบในสิ่งมีชีวิตทำให้ผลที่ได้มีความแปรปรวนของการทดสอบ จึงคาดการณ์ได้ยากว่าวัคซีนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิผลจะสำเร็จเมื่อใด อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพทั้งบุคลากรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภาคอุดมศึกษาต่างมีความพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-ศ.นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รธรรม ผอ.พัฒนาวัคซีนโควิด 19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด 19 ชนิด mRNA และฉีดให้กับลิงทดลองตั้งแต่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา 13 ตัว ในปริมาณโดสที่แตกต่างกัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัว และอีก 3 ตัว ให้วัคซีนเปรียบเทียบ ขณะนี้ครบเวลาเก็บตัวอย่างเลือดมาตรวจแต่ต้องรอผลตรวจอีกประมาณ 1 สัปดาห์คาดว่าสัปดาห์หน้าผลจะทยอยออกมา ซึ่งหากตัวอย่างเลือดในลิงสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง ที่เหลือคงไม่มีอะไรยาก แต่ถ้ายังกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีก็จะต้องรออีก 4 สัปดาห์ ค่อยเก็บเลือดมาตรวจอีกครั้ง แต่หากได้ผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจะเลือกวัคซีนและส่งไปผลิตยังโรงงานผลิตที่ประสานเอาไว้ประมาณ 10,000 โดส ประมาณเดือน ต.ค. แล้วนำมาทดสอบในอาสาสมัครในคนต่อไป

## สถานการณ์อื่นในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นายไพศาล พิษมงคล อดีตรองอธิบดีกรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อจากในประเทศเพิ่มเติม ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยหายเพิ่ม 1 คน มีผู้ป่วยที่ Import เข้ามาป่วยเพิ่ม 8 คน ทำให้มีผู้ป่วยระหว่างการรักษาซึ่งทั้งหมดมาจากต่างประเทศ 82 คน สถานการณ์ฉุกเฉินที่อ้างโรคระบาดสิ้นสุดลงแล้ว ต้องปลดล็อกประเทศไทยให้เป็นปกติทันที การออกมาตรการที่เกินจำเป็นหรือไม่สมควร จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายฉุกเฉิน มาตรา 16-17 ผู้ได้รับผลกระทบและเสียหายสามารถฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมและศาลอาญาคดีทุจริตได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศทางออนไลน์ กรณีระดมความคิดเห็นแก่วิกฤติว่างงาน จำนวน 1,038 คน ระหว่างวันที่ 1-5 มิ.ย. ประชาชนคิดว่าสาเหตุของวิกฤติว่างงาน อันดับ 1 การแพร่ระบาดของโควิด 19 88.18% อันดับ 2 เศรษฐกิจไม่ดี 74.03% อันดับ 3 ปิดกิจการ 46.22% อันดับ 4 ไม่มีการจ้างงานในตลาดแรงงานเพิ่ม 45.35% และอันดับ 5 เลือกลงงาน 21.12%

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, จส.100, xinhua, mcot, nationtv, nationweekend)

-บราซิล สั่งเก็บข้อมูลการระบาดของโควิด-19 ออกจากเว็บไซต์ เพื่อไม่ให้สาธารณชนเข้าถึง ในขณะที่บราซิลมีการระบาดที่ใหญ่ที่สุดและหนักที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐ ด้านชาวเผ่ายาโนนามิกว่า 26,780 คน ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าเมซอน เรียกร้องให้รัฐบาลบราซิลเร่งขับไล่คนกักตวงเถื่อน 20,000 คน ให้ออกไปจากพื้นที่ เพราะตั้งแต่เดือน เม.ย.เป็นต้นมา เริ่มป่วยโควิด 19 จำนวน 19 ราย เพิ่มเป็น 50 ราย ภายใน 15 วัน และเสียชีวิตแล้ว 2 ราย

-ฝรั่งเศส เพิ่มค่าปรับการทิ้งขยะในที่สาธารณะ หลังพบมีการทิ้งหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวตามถนน

-อินเดีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,971 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 246,628 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 287 ราย รวมผู้เสียชีวิต 6,929 ราย

-จีน ออกสมุดปกขาวชี้แจงการดำเนินงานของรัฐบาลปักกิ่งในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ขณะที่ นายหวัง จี้กั๋ง รมว.ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบุ จะทำให้วัคซีนโควิด-19 เป็นสินค้าสาธารณะของโลก หากวิจัยและทดสอบจนสำเร็จ

-มาเลเซีย เตรียมเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดอีกครั้ง อนุญาตให้เดินทางข้ามรัฐได้ตั้งแต่ 10 มิ.ย. และจะเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. จนกระทั่งมีวัคซีน

-อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 993 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมเกินกว่า 30,000 ราย ผู้เสียชีวิต 1,800 ราย มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 57 ราย มีความเชื่อมโยงกับเหตุแพร่ระบาดระลอกใหม่ในย่านสถานบันเทิงอิแทวอน ศูนย์ส่งสินค้าเมืองปูซอจนถึงติดเชื้อจากการไปโบสถ์และเข้าซื้อของในร้านค้า



## ประเด็นข่าว

-**ออสเตรเลีย** แสดงความกังวลต่อการชุมนุมสนับสนุนคนผิวสีเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ทั้งในนครเมลเบิร์น บริสเบน แอดิเลด และเมืองอื่นๆ เพราะจากการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมการชุมนุมมากกว่า 20,000 คน

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสม 7,000,815 ราย ผู้เสียชีวิต 402,575 ราย รักษาหาย 3,422,299 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ 1,988,545 ราย เสียชีวิต 112,096 ราย บราซิล 676,494 ราย เสียชีวิต 36,044 ราย รัสเซีย 467,673 ราย เสียชีวิต 5,859 ราย สเปน 288,390 ราย เสียชีวิต 27,135 ราย และอังกฤษ 284,868 ราย เสียชีวิต 40,465 ราย

### บทความ

**สื่อที่นำเสนอ :** เดลินิวส์ คอลัมน์ บันเทิงวิพากษ์

-กล่าวว่า มาจนถึงวันนี้แม้จะบอกว่าน่าจะผ่อนคลายในระยะที่ 4 ซึ่งจะเปิดในอีกสัปดาห์ถัดจากนี้ แต่ก็ยังไม่แน่ เพราะทางสาธารณสุขกำหนดว่าสถาบันเทิงยังเป็นกลุ่มที่มีเสี่ยงต่อการระบาดสูงสุด ทางกรมฯน่าจะผ่อนคลายให้ในเร็ววัน

### โฆษณาขายเบียร์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ไทยโพสต์

-นายชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวถึงกรณีมีการแชร์ข่าวโพสต์คำว่าเบียร์ โพสต์แก้วเบียร์ ถูกจับปรับ 50,000 บาท ว่า เป็นการโจมตีการทำงานของส.ค.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงใจทำลายเจตนารมณ์ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ พยายามให้ประชาชนเกลียดชังและเข้าใจผิดในสาระสำคัญของกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานแอลกอฮอล์ วอช กล่าวว่า คนทั่วไปที่โพสต์โดยไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ทางการค้าเชื่อว่ายอมไม่ผิด แต่ต้องระวังไม่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ววาดอ้างหรือชักจูงให้ดื่มไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ส่วนการโพสต์อ้างสรรพคุณให้ความรู้เบียร์คราฟต์เบียร์ ระบุชื่อยี่ห้อ ถือว่าผิดชัดเจน

### กระท่อม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์

-นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยความคืบหน้าการถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด ว่า การปรับแก้กฎหมายเพื่อถอดพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมกันนี้ ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่ได้จัดทำพื้นที่ทดลองบริหารจัดการพืชกระท่อมนำร่อง 135 หมู่บ้าน/ชุมชน 10 จังหวัด เพื่อเตรียมรองรับการประกาศเป็นพื้นที่ได้รับอนุญาตให้เสพและครอบครองพืชกระท่อมตามมาตรา 58/2 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คาดว่าจะประกาศใช้ในเดือนส.ค. 2563 ล่าสุด ป.ป.ส.ได้รับอนุญาตครอบครองต้นกระท่อม ตามมาตรา 26/3 จาก อย. เพื่อดำเนินการคู่ขนานรองรับการปรับแก้กฎหมายถอดพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดอีกทางหนึ่ง

### นพ.อมร นนทสุต เสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ เหะพะพาที

-กล่าวว่า นพ.อมร นนทสุต อดีตปลัด สธ. ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ให้กำเนิด อสม. เท่านั้น ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยรัฐบาลไทยในอดีตแก้ปัญหาความเจ็บไข้ในชนบทไทย อาทิ โครงการสาธารณสุขมูลฐาน และจัดให้มี อสม. ขึ้นในทุกจังหวัด ต่อยอดนโยบายสร้างรพ.ให้ครบทุกอำเภอ แก้ไขปัญหาโรคขาดสารอาหารของเด็กในชนบท และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนในชนบท

### โรคช็อคชุนกุนยา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชนออนไลน์

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปี 2563 พบผู้ป่วยโรคช็อคชุนกุนยาแล้ว 1,630 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ อายุ 25-34 ปี ร้อยละ 19.45 อายุ 35-44 ปี ร้อยละ 18.53 และอายุ 45-54 ปี ร้อยละ 16.26 อัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยรายใหม่ใน จ.สกลนคร จ.นครราชสีมา และ จ.พิษณุโลก การป้องกันการแพร่กระจายของโรค คือ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค หากพบผู้ที่มีอาการ ไข้ ปวดข้อหรือมีผื่น ควรแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อสอบสวนควบคุมโรคโดยเร็ว

### ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ

**สื่อที่นำเสนอ :** กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ บทความพิเศษ

-กล่าวว่า กฎหมายในระบบสาธารณสุขบางครั้งหาหน่วยงานที่รับผิดชอบยาก เพราะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หนึ่งในกฎหมายที่ผ่านสภาแล้ว เช่น พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เน้นเรื่องสิ่งที่เป็นพิษจากสถานพยาบาล เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แต่ขยะพิษที่นอกเหนือจากรพ. เป็นเรื่องของ อปท. ปัญหาสำคัญของขยะติดเชื้อ คือ การเก็บและการขนขยะติดเชื้อ ราคาค่าเก็บ ขนและกำจัดขยะ กรมอนามัยวางมาตรฐานการจัดการขยะติดเชื้อ มีกฎกระทรวงแต่ไม่เคยตรวจสอบติดตาม ประเมินผล กับบริษัทเก็บขน

### สกัดโรคติดต่อข้ามแดน

**สื่อที่นำเสนอ :** กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ วิจัยได้หึ่ง

-กล่าวว่า ดร.พิษณุรักษ์ กันทวิ ทีมวิจัยดำเนินโครงการศึกษาวิจัยระบบและกลไกการจัดการโรคติดต่อข้ามแดนในพื้นที่อนุภาครุ่มน้ำโขง กล่าวว่า งานสาธารณสุขชายแดนเป็นบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น ร่วมกับฝ่ายปกครองและการสาธารณสุข เกิดเป็นโมเดลการทำงานที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไป โดยเป้าหมายสูงสุดของการทำงานเพื่อให้เกิดเป็นระบบและกลไกการจัดการโรคติดต่อข้ามแดนในพื้นที่อนุภาครุ่มน้ำโขงคือ ศักยภาพในการสกัดกั้นโรคติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้านให้ได้มากที่สุด ในอนาคตทีมวิจัยมีแผนที่จะขยายพื้นที่ทำงานไปยังด่านประเพณีทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อจัดทำ

## ประเด็นข่าว

แนวทางเฝ้าระวังป้องกันโรคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

### ข่าวปลอม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เนชั่นทีวี

-อ.ย. ชี้แจงกรณีการแชร์ข้อมูลกระเทียมปั่นผสมกับมะนาวรักษาโรคเกาต์ ว่า ไม่มีเอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่ยืนยันว่าการนำกระเทียมมาปั่นผสมกับน้ำมะนาว สามารถรักษาโรคเกาต์ได้จริง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์, JS100

-ตามที่มีการโพสต์ข้อความเรื่อง ดื่มน้ำอุ่นใส่มะนาวฆ่าเซลล์มะเร็งได้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สช. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและไม่ส่งต่อข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์

**สื่อที่นำเสนอ :** กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งและเนื้อสัตว์ หากใช้กับหม้อทอดไร้น้ำมันอาจเสี่ยงต่อมะเร็ง ว่า สารกลุ่ม polycyclic aromatic hydrocarbons และสารกลุ่ม heterocyclic amines ที่เกิดจากการปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์นั้น เกิดขึ้นจากกระบวนการทอด ปิ้งย่าง อบ หรือวิธีที่ใช้อุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานาน

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นข่าวปลอม แนะนำว่าควรบริโภคอาหารที่ปรุงด้วยความร้อนระดับปานกลางและใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ส่วนอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไม่ควรปิ้งย่างจนไหม้เกรียม

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

